



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๖๒

ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์  
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวา เป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๐๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๖๔๔  
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แจ้งแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า การแจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการกำจัดจัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในภาพรวมได้ทั้งระบบ โดยได้รวบรวม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างรูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ การกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ มากำหนด เป็นแนวทาง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยังไม่มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ในพื้นที่ ก็สามารถพิจารณาแนวทางดังกล่าวและนำมาดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพยงค์ ยานา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๕๕๔๐ - ๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน นายภูวนาถ สุนิล โทร ๐๘๗-๘๔๓-๘๗๗๒



ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๐๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวา  
เป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๗๔๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า การแจ้งแนวทางปฏิบัติในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในภาพรวมได้ทั้งระบบ โดยได้รวบรวมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวอย่างรูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ มากำหนดเป็นแนวทาง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยังไม่มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่ ก็สามารถพิจารณาแนวทางดังกล่าวและนำมาดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการนี้ ขอให้จังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓  
โทรสาร ๐๒ ๒๔๑ ๒๐๖๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th